



QUẬN CAM, CALIFORNIA

Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội

Cộng Đồng Chúng Ta, Cam Kết Cửa Chúng Ta

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

PHÁT HÀNH NGAY

Liên hệ:

Jamie Cargo

ssacomm@ssa.ocgov.com

Báo Cáo Thường Niên 2023-2024 Đã Có

Quận Cam, California (Ngày 3 tháng 9 năm 2024) — Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội của Quận Cam (SSA) đã công bố báo cáo thường niên cho Năm Tài Chính (FY) 2023-2024, bao gồm khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Báo cáo làm nổi bật những thành tựu và sáng kiến của cơ quan, đồng thời chia sẻ những tác động tích cực mà SSA đã mang lại cho cộng đồng, phục vụ cho một phần ba dân số cư trú.

Báo cáo thường niên trình bày những thành tựu của SSA trong năm tài chính 2023-2024 vừa qua, tập trung vào việc phục vụ những cư dân dễ bị tổn thương nhất của Quận Cam, bao gồm:

- Khai trương Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng của Quận tại thành phố Brea, tạo thêm một nơi cung cấp dịch vụ trọn gói thứ hai, nơi cư dân có thể tìm thấy các chương trình dịch vụ xã hội và các dịch vụ cộng đồng khác.
- Kết nối hơn 1 triệu cư dân Quận Cam với bảo hiểm y tế miễn phí hoặc giá thấp khi quyền lợi Medi-Cal toàn diện được mở rộng cho nhiều người lớn hơn.
- Ra mắt Văn Phòng Sự Vụ Người Nhập Cư và Tị Nạn để trở thành cầu nối giữa người nhập cư và người tị nạn với những hỗ trợ cần thiết để phát triển tại Quận Cam.
- Kỷ niệm một năm ra mắt hệ thống đủ điều kiện CalSAWS và cổng trực tuyến BenefitsCal trên toàn tiểu bang, giúp đơn giản hóa việc truy cập các chương trình trợ giúp công cộng cho cư dân, bất kể họ sống ở đâu tại California.
- Bắt đầu kế hoạch chiến lược năm năm đầu tiên của SSA, MOSAIC.

"Chúng tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu trong năm tài chính vừa qua, từ việc quay trở lại các quy trình trước đại dịch cho đến việc cung cấp các cơ hội đào tạo nâng cao cho nhân viên và tận dụng công nghệ để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng," ông An Trần, Giám Đốc SSA, phát biểu. "Những công việc này sẽ không thể được thực hiện nếu không có sự cống hiến của nhân viên chúng tôi, những người hàng ngày tiếp xúc với khách hàng bằng lòng trắc ẩn. Các mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra cho năm tài chính sắp tới và cho phần còn lại của kế hoạch chiến lược năm năm sẽ củng cố mối liên kết với cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của họ và mang lại sự thoải mái, an toàn."

Để đọc toàn bộ báo cáo, vui lòng truy cập <https://ssa.ocgov.com>.

###

Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội của Quận Cam (SSA) kết nối cư dân với các phúc lợi và tài nguyên trợ cấp công cộng, bao gồm việc mua thực phẩm lành mạnh và bảo hiểm y tế miễn phí hoặc giá thấp, cung cấp dịch vụ bảo vệ cho trẻ em, người cao tuổi và người phụ thuộc, và hỗ trợ các gia đình đạt được sự tự túc. SSA tuyển dụng hơn 4.700 nhân viên trên khắp Quận Cam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập ssa.ocgov.com.